



NGÀY HƯỚNG NGHIỆP 2022 – NGÀY HỘI TÌM HIỂU VÀ KẾT NỐI GIỮA SINH VIÊN, NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP

Ngày 30/10/2022, sự kiện Ngày hướng nghiệp 2022 đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN).

Đây là hoạt động thường niên được Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN kết hợp với các doanh nghiệp có nguồn nhân lực và nhu cầu nhân lực dồi dào trong lĩnh vực Công nghệ thông tin tổ chức. Năm 2022, sự kiện có sự đồng tổ chức của Khoa Vật lý.

Ngày hướng nghiệp 2022 thu hút sự tham gia của 27 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực: công nghệ thông tin, viễn thông, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, các trung tâm nghiên cứu và trung tâm công nghệ cao.

Nằm trong khuôn khổ “Ngày hướng nghiệp”, sinh viên đã được lắng nghe các bài trình bày đầy tính thời sự và hấp dẫn từ các diễn giả trong và ngoài nước như: Các cơ hội nghề nghiệp và định hướng trong thị trường Công nghệ thông tin (Ông Hoàng Anh Tuấn, Optimizely Việt Nam), Blockchain is eating you (GS. David Trần, University of Massachusetts, USA),... Bên cạnh đó là chuỗi bài giảng về Khoa học dữ liệu như: Dự án giải mã 1000 hệ gen người Việt, Ứng dụng Khoa học Dữ liệu hỗ trợ khách hàng ra quyết định đầu tư thông minh tại TCBS (Techcom Securities). [Xem thêm](#)

BẮT SÓNG ĐỂ VƯỢT SÓNG - SINH VIÊN TỰ NHIÊN CÙNG BOSCH KHÁM PHÁ NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI

Ngày 10/11/2022, Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies Việt Nam (BGSV) đã phối hợp với Trường ĐHKHTN tổ chức sự kiện Career Talk Unitour với chủ đề “Bắt sóng để vượt sóng”. Chương trình là dịp để các bạn sinh viên các ngành kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin và các lĩnh vực liên quan khác lắng nghe chia sẻ từ chính nhân viên tại Bosch, những người đang ngày ngày tạo ra những sản phẩm công nghệ có tính ứng dụng cao.

Tại chương trình, thông qua câu chuyện của bản thân, các diễn giả đã phần nào giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về công việc tại Bosch nói riêng và các vị trí công việc trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật nói chung. Từ đó giúp các bạn sinh viên có thêm định hướng về con đường nghề nghiệp, nhận định tốt hơn về bản thân. Những thông tin hữu ích đó cũng là cơ sở giúp các bạn xây dựng cho bản thân kế hoạch chuẩn bị và phát triển những kiến thức, kỹ năng chuyên môn cần thiết ngay từ khi còn trên ghế Nhà trường. Một sự chuẩn bị tốt sẽ giúp các bạn tự tin và ít bỡ ngỡ hơn khi đi làm sau này, đặc biệt là khi bạn làm trong các môi trường quốc tế. [Xem thêm](#)

